

Kiên Giang, ngày 05 tháng 4 năm 2022

Số: 65 /BC-BCĐ

BÁO CÁO

Tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng và làm hạn chế đến công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, nhất là thời điểm áp dụng các biện pháp cấp bách, phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ và khan hiếm nguồn dự trữ máu phục vụ cấp cứu, điều trị. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự nỗ lực của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp và sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân. Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, góp phần hỗ trợ kịp thời cho công tác cấp cứu, điều trị bệnh.

Nhằm đánh giá đúng thực chất những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đánh giá tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

I. CÔNG TÁC THAM MURU, CHỈ ĐẠO, CỨNG CỐ, KIẾN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO CÁC CẤP VÀ DUY TRÌ, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo:

1.1. Cơ quan thường trực (Hội Chữ thập đỏ tỉnh):

- Chủ động tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành công văn, kế hoạch về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch bệnh covidb -19, kịp thời hướng dẫn các cấp triển khai các hoạt động hiến máu thường xuyên, các chiến dịch, sự kiện tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện như: Chiến dịch “Lễ hội Xuân hồng”, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7/4, những giọt máu hồng hè, Chương trình “Hành trình đỏ” gắn với hưởng ứng ngày thế giới tôn vinh người hiến máu ngày 14/6, ngày Chủ Nhật đỏ,....



- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, gồm 28 thành viên, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh (Phó Trưởng ban Thường trực), Giám đốc Sở Y tế, Phó Bí thư Tỉnh đoàn (Phó Trưởng ban), đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể và các trường đại học, cao đẳng trong tỉnh làm thành viên Ban Chỉ đạo. Đồng thời, ban hành các quyết định, kế hoạch, hướng dẫn phát động các chiến dịch, sự kiện tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong năm.

- Phối hợp với Khoa Huyết học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cập nhật tình hình tiếp nhận và sử dụng máu trong tỉnh, nhất là tình hình dịch Covid-19 để chủ động tham mưu, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị duy trì tốt các đợt hiến máu tập trung và đợt xuất, nhằm đáp ứng đủ lượng máu cho cấp cứu và điều trị bệnh trong tỉnh. Kịp thời điều chỉnh lịch hiến máu theo kế hoạch đầu năm do các trường đại học, cao đẳng phải tạm hoãn các đợt hiến máu tình nguyện trong học sinh, sinh viên do tác động của dịch Covid-19.

- Ngành Y tế tăng cường chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, khẩu trang, nước khử khuẩn, đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu tại các chiến dịch, sự kiện do Ban Chỉ đạo các cấp tổ chức, phát động.

1.2. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh:

Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo ngành dọc, tích cực tham gia hiến máu an toàn và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với thông điệp “Hiến máu an toàn - Không ngại Covid”. Các đơn vị triển khai, thực hiện tốt như: Tỉnh đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, ... đã tích cực hưởng ứng các chiến dịch, sự kiện kết hợp vận động, huy động nguồn lực lồng ghép truyền thông, vận động hiến máu an toàn, đã đảm bảo cung cấp lượng máu cấp cứu, điều trị trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

1.3. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố:

Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, giao chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị có liên quan, triển khai thực hiện tốt các chiến dịch, sự kiện lớn do Ban Chỉ đạo tỉnh phát động, việc tổ chức các sự kiện, chiến dịch hiến máu tình nguyện có phương án đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu, góp phần cung cấp kịp thời lượng máu cho cấp cứu và điều trị, đúng theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Các đơn vị triển khai, thực hiện tốt như: Thành phố Rạch Giá, các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Hòn Đất, Gò Quao.

2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp và phát triển lực lượng hiến máu tình nguyện:

- Trong năm 2021, có 11/15 Ban Chỉ đạo huyện, thành phố được kiện toàn; 144/144 xã, phường, thị trấn và 02 trường trung học phổ thông (huyện Vĩnh Thuận) được kiện toàn, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo. Kiện toàn,

thành lập mới được 86 loại hình câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với 2.052 thành viên (trong đó, có 05 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 450 thành viên; 02 câu lạc bộ 25 với 50 thành viên; 05 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 80 thành viên; 73 câu lạc bộ tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện với 1.460 thành viên, 01 câu lạc bộ nhóm máu hiếm có 12 thành viên).

- Nhìn chung, các câu lạc bộ sau khi được thành lập và hoạt động đã làm tốt công tác vận động người thân, gia đình và cộng đồng xã hội sẵn sàng tham gia hiến máu khi có nhu cầu cấp cứu và điều trị. Đây là lực lượng hiến máu tình nguyện được coi là nguồn cung cấp máu an toàn nhất, đặc biệt trong điều kiện tỷ lệ người dân mắc các bệnh lây truyền qua đường máu ở tỉnh ta khá cao như HIV, viêm gan virus B, C, giang mai, sốt rét. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, việc duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ hiến máu mang tính bền vững, ổn định và sẵn sàng huy động lực lượng hiến máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị bệnh khi thiếu máu.

3. Ngân sách hoạt động:

- Sở Tài chính chủ động tham mưu UBND tỉnh giao kinh phí theo dự toán đầu năm cho Ban Chỉ đạo tỉnh (612 triệu đồng), đảm bảo chi cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và tổ chức các chiến dịch, sự kiện lớn năm 2021 như: “Lễ hội Xuân hồng”, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7/4; Chiến dịch những giọt máu hồng hè, lễ tôn vinh người hiến tình nguyện, Chương trình “Hành trình đỏ”, công tác kiểm tra, giám sát, hội nghị sơ, tổng kết, công tác tôn vinh khen thưởng phong trào hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hỗ trợ kinh phí tổ chức các chiến dịch, sự kiện tại địa phương (106 triệu 490 nghìn đồng); có 6/15 huyện, thành phố được hỗ trợ kinh phí gồm: Thành phố Hà Tiên, các huyện: Gò Quao, Giang Thành, Hòn Đất, Vĩnh Thuận, Giồng Riềng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền, vận động:

- Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện đã được Ban Chỉ đạo các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả về trực tiếp và gián tiếp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng,... treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường và hướng dẫn tình nguyện viên dán poster, phát tờ rơi, phiếu đăng ký hiến máu,... tại các tuyến đường chính trung tâm, cơ quan, đơn vị, các thông điệp hiến máu an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, được thực hiện đồng loạt, mang lại hiệu ứng tích cực.

- Thông qua các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện như: Tổ chức mít tinh “Lễ hội Xuân hồng”, “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” 7/4, phát động Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè; Chương trình “Hành trình đỏ”; in và cấp phát 10.000 tờ rơi, tặng quà lưu niệm cho người hiến máu, 15 đĩa tuyên truyền, treo 300 băng rôn tuyên truyền về hiến máu tình

nguyện; đăng tin, bài trên website của Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Ngoài ra, các cơ quan, cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh và các huyện, thành phố còn tổ chức được 318 cuộc tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện có trên 25.530 lượt người tham gia.

- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) đã cử 03 cán bộ tham gia tập huấn trực tuyến về công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện tổ chức.

2. Kết quả vận động, tiếp nhận máu và hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người (từ 01/12/2020 - 30/11/2021):

- Công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến tạng mô, tạng và bộ phận cơ thể người được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm lồng ghép vào các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện tại địa phương. Đến nay toàn tỉnh có 103 người tham gia đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người theo hướng dẫn của Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người.

- Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện, thành phố và các đơn vị thành viên tích cực tuyên truyền, vận động và tổ chức được 70 điểm hiến máu tập trung, kết quả tiếp nhận được 19.979 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, đạt 105% kế hoạch năm 2021 (giảm 716 đơn vị máu so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, hiến máu tình nguyện đạt 95,3%; tỷ lệ hiến máu nhắc lại đạt 90%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,1% (gồm: 19.026 đơn vị máu tình nguyện, 890 đơn vị tiểu cầu và 63 đơn vị máu chuyên nghiệp). Trong đó các đơn vị tích cực chỉ đạo đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao như: Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Tân Hiệp, huyện Kiên Hải, thành phố Phú Quốc, huyện Kiên Lương, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, huyện Gò Quao, huyện Giang Thành, huyện Hòn Đất, Công an tỉnh, huyện Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá, Đoàn ủy Khối các cơ quan - Doanh nghiệp, thành phố Hà Tiên, Công ty Cổ phần Vinpearl chi nhánh Kiên Giang, huyện An Biên thông qua các chiến dịch, sự kiện tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh. Cụ thể như sau:

2.1. Chiến dịch tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết và "Lễ hội Xuân hồng":

Phối hợp với UBND thành phố Rạch Giá tổ chức "Lễ hội Xuân hồng" năm 2021, thu hút 450 tình nguyện viên đăng ký hiến máu. Kết quả tiếp nhận được 434 đơn vị máu. Qua phát động chiến dịch đã có 13 đơn vị tổ chức điểm hiến máu tập trung, với 4.600 người đăng ký tham gia hiến máu, kết quả tiếp nhận được 4.567 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị trong dịp tết Nguyên đán năm 2021, đạt 119% so với kế hoạch, đạt 23% so với chỉ tiêu cả năm 2022.

2.2. Sự kiện Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4:

Thực hiện Hướng dẫn số 13/HD-BCĐQG ngày 02/3/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc thực hiện "Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện", Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành kế hoạch

phát động “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” triển khai đến Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức thực hiện. Kết quả có 10 đơn vị hưởng ứng sự kiện và tổ chức tiếp nhận được 2.121 đơn vị máu, đạt 106% kế hoạch đề ra.

2.3. Chiến dịch Những giọt máu hồng hè và Chương trình “Hành trình đỏ”:

Hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng” hè và Chương trình “Hành trình đỏ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia và Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương phát động. Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch số 68/KH-BCĐ ngày 19/4/2021 về tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” đi qua các đơn vị huyện Hòn Đất, Kiên Lương, thành phố Rạch Giá gắn với Chương trình lễ “Tôn vinh người hiến máu” năm 2021. Qua lễ phát động nhằm tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, các tầng lớp nhân dân hiểu và tham gia ngày càng nhiều hơn phong trào hiến máu tình nguyện như Chương trình “Hành trình đỏ”, Ngày Chủ Nhật đỏ... Kết quả qua chiến dịch đã có 7.030 người đăng ký hiến máu, tiếp nhận được 6.982 đơn vị máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ trong bối cảnh dịch bệnh năm 2021.

3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh) xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát lồng ghép vào kiểm tra công tác Hội, phong trào Chữ thập đỏ đối với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố về thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao; công tác củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp; xây dựng và củng cố câu lạc bộ máu hiếm, câu lạc bộ hiến máu dự bị ngân hàng máu sống,...; công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; việc quản lý thu, chi các nguồn từ công tác vận động hiến máu tình nguyện; các khó khăn, hạn chế, kiến nghị, đề xuất của địa phương, đề kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

4. Về tôn vinh, khen thưởng:

Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố luôn quan tâm công tác tôn vinh khen thưởng, nhằm kịp thời động viên, khuyến khích phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh. Năm qua, đã đề nghị cấp có thẩm quyền tặng 262 bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và tham gia hiến máu tình nguyện. Trong đó, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng 91 bằng khen; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 171 bằng khen. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên không tổ chức tôn vinh, khen thưởng tập trung tại tỉnh. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, lồng ghép vào công tác giám sát các đợt hiến máu tập trung tại các huyện, thành phố để tôn vinh, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

- Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh phát huy vai trò tham mưu chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành viên; tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các chiến dịch, sự kiện do trung ương và tỉnh phát động. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị, địa phương,... đã tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, quần chúng nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện thông qua các Chiến dịch, sự kiện thường xuyên, đột xuất trong các đợt dịch bệnh Covid-19, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo tốt phong trào; kịp thời hỗ trợ một phần kinh phí cho Ban Chỉ đạo, chi phí đi lại cho người tham gia hiến máu. Từ đó, phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng phát triển sâu rộng, tạo được sự đồng thuận cao của cả hệ thống chính trị, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người được Ban Chỉ đạo các cấp quan tâm lồng ghép vào các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện tại địa phương.

- Sự nỗ lực, tâm huyết vào cuộc của Ban Chỉ đạo các cấp, góp phần đảm bảo lượng máu cấp cứu, điều trị trong tình hình ứng phó dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt là trong dịp Tết và dịp hè,... cơ bản khắc phục tình trạng thiếu máu cục bộ, khan hiếm, nguồn dự trữ máu trong cấp cứu, điều trị.

- Công tác tôn vinh, khen thưởng cá nhân, gia đình và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện được quan tâm thường xuyên. Đồng thời, làm tốt công tác tư vấn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ hiến máu an toàn và đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 cho người hiến máu.

- Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên được kiện toàn, phát huy hiệu quả hoạt động, duy trì, mở rộng lực lượng tình nguyện viên, tuyên truyền viên làm nòng cốt. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức cùng với sự phối hợp quyết liệt của các sở, ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, thúc đẩy phong trào hiến máu tình nguyện, cũng như công tác vận động đăng ký hiến mô, tạng từng bước phát triển, nổi bật là các lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, tín đồ, chức sắc tôn giáo và Nhân dân đã tích cực tham gia phong trào.

2. Hạn chế:

- Công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh từng lúc, từng nơi diễn ra chưa sâu rộng; đối tượng chưa được rộng khắp, chỉ mới tập trung tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công chức, viên chức, đối tượng hiến máu nhắc lại, đặc biệt trong các đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã có nhiều đơn vị hủy lịch hiến máu, nên lượng máu vận động và tiếp nhận chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng máu trong tỉnh; tình trạng thiếu máu, nhóm máu cục bộ vẫn còn diễn ra trong những tháng hè, lễ, tết, nhất là trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid-19.



- Công tác tuyên truyền, vận động đăng ký hiến mô, tạng và bộ phận cơ thể người trên địa bàn tỉnh còn rất hạn chế (103 người đăng ký và được cấp thẻ).

- Kinh phí hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn hoạt động còn hạn chế, chính sách ưu đãi cho người hiến máu nhiều lần, cũng như các câu lạc bộ hiến máu dự bị còn bất cập.

3. Nguyên nhân:

Sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương ở một số nơi còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc chưa chặt chẽ; vai trò tham mưu giúp việc của cơ quan Thường trực (Hội Chữ thập đỏ) có mặt còn hạn chế, công tác tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện còn chậm, nhất là các vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách cho người hiến máu. Mặt khác, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động đến công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện; nhiều đợt hiến máu theo kế hoạch phải tạm hoãn hoặc tổ chức với quy mô nhỏ, do thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của Chính phủ, dẫn đến một số đơn vị không đạt chỉ tiêu tình giao. Đồng thời, các huyện, thành phố tập trung cho công tác chống dịch bệnh Covid-19; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp e ngại trong việc tổ chức hoặc tham gia hiến máu; lực lượng học sinh, sinh viên phải học online nên số lượng học sinh tham gia hiến máu giảm nhiều.

Phần thứ hai

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp, khó lường với biến chủng mới. Mặt khác, kinh tế - xã hội trong tỉnh đối mặt với tác động không nhỏ bởi tình hình trong nước và quốc tế; biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, không theo quy luật,... sẽ là những khó khăn, thách thức lớn đối với công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh, nếu không có giải pháp phù hợp sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ và khan hiếm nguồn dự trữ máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Từ tình hình trên. Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau:

II. CHỈ TIÊU

1. Chỉ tiêu vận động, tiếp nhận máu và hiến mô, tạng, cơ thể người:

Căn cứ Công văn số 78/CV-BCĐQG ngày 28/10/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện về việc phân bổ chỉ tiêu tuyên

truyền vận động hiến máu năm 2022, Ban Chỉ đạo tỉnh đề ra chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2022. Cụ thể như sau:

- Số lượng máu vận động: 21.100 người đăng ký hiến máu trở lên.
- Số lượng máu tiếp nhận được: 21.000 đơn vị máu trở lên.
- Tỷ lệ người hiến máu tình nguyện: 95%.
- Tỷ lệ hiến máu nhắc lại: 90%.
- Mỗi huyện, thành phố vận động ít nhất từ 10 người đăng ký hiến tặng mô, tạng trở lên.
- Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên cơ quan, đơn vị mình tham gia hiến máu tình nguyện ít nhất 30% trở lên (theo phụ lục đính kèm); vận động ít nhất từ 10 người đăng ký hiến mô tạng trở lên.

2. Nhiệm vụ, giải pháp:

- Phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở về chuyển đổi hành vi trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hiến mô, tạng, cơ thể người, mở rộng đối tượng đến tổ nhân dân tự quản và quần chúng Nhân dân. Huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm cùng với ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người hiến máu tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng; thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả.

- Tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện như: “Lễ hội Xuân hồng”; “Những giọt máu hồng” hè; tổ chức mít tinh “Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện” 7/4; lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện nhân “Ngày thế giới tôn vinh người hiến máu” 14/6, đặc biệt là Chương trình “Hành trình đỏ” năm 2022.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của các ngành thành viên Ban Chỉ đạo các cấp; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; bằng nhiều hình thức phù hợp, nhất là đưa tin, bài trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Kiên Giang; website Hội Chữ thập đỏ tỉnh, mạng xã hội (zalo, facebook); đài truyền thanh các huyện, thành phố và trạm truyền thanh xã, phường, thị trấn. Cung cấp tranh, ảnh, tờ rơi, tổ chức mít tinh, diễu hành, giao lưu tọa đàm,...

- Phát động và duy trì thường xuyên phong trào hiến máu tình nguyện tại các địa phương, các trường đại học, cao đẳng, các đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, xây dựng các câu lạc bộ hiến máu dự bị,...quản lý tốt các loại hình câu lạc bộ vận động hiến

máu tình nguyện, câu lạc bộ những người tham gia hiến máu tình nguyện,...tạo nguồn máu dự trữ, sẵn sàng hiến máu khi có yêu cầu.

- Kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, cá nhân tham gia hiến máu nhiều lần; tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, nhà hảo tâm tài trợ, hỗ trợ nguồn lực cho phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Hội Chữ thập đỏ tỉnh):

- Chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền, vận động cho lực lượng tuyên truyền viên cơ sở về chuyển đổi hành vi trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng đến toàn nhân dân tự quản và quần chúng Nhân dân. Huy động nguồn lực từ các nhà hảo tâm cùng với ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho người hiến máu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức tốt các chiến dịch, sự kiện năm 2022; chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức tốt Chương trình “Hành trình đỏ” theo tinh thần hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phát động.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh năm 2022 và các chiến dịch, sự kiện do Ban Chỉ đạo tỉnh phát động. Các sở, ban, ngành thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện của đơn vị mình về cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh) để tham mưu đánh giá tổng kết cuối năm 2022.

2. Tỉnh đoàn:

Có văn bản chỉ đạo ngành dọc phối hợp với Ban Chỉ đạo cùng cấp tăng cường tuyên truyền, vận động lực lượng đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt tham gia phong trào hiến máu tình nguyện tại địa phương. Chỉ đạo tốt việc huy động lực lượng tham dự các chiến dịch, sự kiện do Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong lực lượng giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh; sinh viên tích cực tham gia hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo các cấp phát động.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:



Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Kiên Giang xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về mục đích, ý nghĩa của công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, nhất là các chiến dịch, sự kiện để toàn xã hội hưởng ứng tham gia.

5. Sở Tài chính:

Bổ trí ngân sách thường xuyên và đột xuất cho công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước cho hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, đặc biệt là các chiến dịch, sự kiện lớn của tỉnh. Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng và quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

6. Sở Y tế:

Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện công tác tiếp nhận máu, đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong trong bối cảnh biến thể mới của dịch bệnh Covid-19, tăng cường kiểm tra, giám sát việc lưu trữ, quản lý, sử dụng máu có hiệu quả. Nghiên cứu, vận dụng kinh phí hỗ trợ thêm cho người hiến máu tình nguyện, tuyên truyền cho người được truyền máu và thân nhân người bệnh ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện, đồng thời báo cáo cụ thể hiệu quả sử dụng máu cho Ban Chỉ đạo tỉnh (qua Văn phòng Ban Chỉ đạo). Chỉ đạo chặt chẽ đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp nhận máu về tinh thần, thái độ phục vụ, tư vấn, hướng dẫn tận tình, tránh để người hiến máu chờ đợi, tránh gây phiền hà cho người hiến máu, phối hợp tốt việc tổ chức các chiến dịch, sự kiện hiến máu tình nguyện do Ban Chỉ đạo tỉnh phát động. Đồng thời, phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong cán bộ, công chức, viên chức của ngành Y tế. Chỉ đạo ngành dọc thực hiện tốt việc bồi hoàn máu, thành phần máu cho người hiến máu tình nguyện theo quy định tại Điều 5, Thông tư số 182/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

7. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ngành thành viên:

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, tiếp tục quan tâm chỉ đạo ngành dọc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động, tổ nhân dân tự quản và trong các tổ chức trực thuộc theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh kèm theo Quyết định số 152/QĐ-BCĐ. Các ngành thành viên khác theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tích cực phát huy vai trò tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia phong trào hiến máu tình nguyện đạt hiệu quả.

8. Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố:

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp hỗ trợ kinh phí cho Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn hoạt động đạt hiệu quả.

- Thường xuyên kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện và xã, phát huy vai trò của các câu lạc bộ, đội, nhóm hiến máu tình nguyện, đặc biệt chú trọng việc thành lập mới các loại hình câu lạc bộ hiến máu dự bị, nhóm máu hiếm (lập danh sách ghi rõ họ tên, số điện thoại, nhóm máu của các thành viên). Riêng Tỉnh đoàn, huyện Châu Thành, Giồng Riềng, thành phố Rạch Giá, thành phố Phú Quốc, Công an tỉnh, các trường đại học, cao đẳng củng cố thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị, sẵn sàng hiến máu phục vụ cho cấp cứu và điều trị, nhất là trong dịp Tết và những tháng hè, tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Tăng cường các hoạt động truyền thông, vận động hiến máu tình nguyện, tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân với cộng đồng xã hội; lồng ghép với tuyên truyền hiến mô, tạng, bộ phận cơ thể người bằng nhiều hình thức trong hệ thống chính trị và mở rộng đối tượng ra địa bàn dân cư và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện, thành phố. Phối hợp với Khoa Y học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ hiến máu theo lịch phân bổ chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo tỉnh, chú trọng việc triển khai vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân tham gia hiến máu, quan tâm chăm sóc chu đáo cho đối tượng hiến máu sau khi tiếp nhận máu.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện trong tỉnh.

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh Kiên Giang. /

Nơi nhận:

- TW Hội CTĐVN;
- VP. BCĐ Quốc gia VDHMTN;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- TV. BCĐ vận động HMTN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, Phó CVP;
- Phòng KGVX;
- Lưu: VT, pthtran.



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Lưu Trung



Phụ lục 1

KẾT QUẢ THU THẬP TIÊU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2021

STT	ĐƠN VỊ	THANG												Tổng cộng	Đạt tỷ lệ %
		Tháng 1 2021	Tháng 2	Tháng 3	Tháng 4	Tháng 5	Tháng 6	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12		
01	Liên đoàn Lao động tỉnh	503	402	53			421		154					1030	205
02	BCĐ. huyện Tân Hiệp	723			506				224			400		1130	156
03	BCĐ. huyện Kiên Hải	464			211	262					202			675	145
04	BCĐ. thành phố Phú Quốc	756				614					424			1038	137
05	BCĐ. huyện Kiên Lương	692	262				258		193			217		930	134
06	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	843			41			9		65	1			1116	132
07	Viện Huyết học và Truyền máu TW									1000					
08	BCĐ. huyện Gò Quao	815	345		243		212		146					946	116
09	BCĐ. huyện Giang Thành	465			247						292			539	116
10	BCĐ. huyện Hòn Đất	750			319			294	249					862	115
11	Công an tỉnh	523			164						436			600	115
12	BCĐ. huyện Giồng Riềng	1102	571			438					224			1233	112
13	BCĐ. thành phố Rạch Giá	1057	434		14	7	144				321		2	1132	107
14	Phối hợp Tỉnh đoàn				16		17		177						
15	Đoàn ủy khối CQDN tỉnh	1126	10		201		13	318		20				1207	107
16	Điện lực Kiên Giang		4												
17	Công ty giày da Thái Bình				73						118				
18	Tỉnh đoàn		22	7	19	1	6			119			6		
19	Chi cục Quản lý thị trường							27							
20	Bệnh viện Bình An				243										
21	BCĐ. thành phố Hà Tiên	590			308				22		297			627	106
22	Chi nhánh Kiên Giang - Công ty Cổ phần Vinpearl	723	124										632	756	105
23	BCĐ. huyện An Biên	815		65	347					247		131		790	97
24	Trường Cao đẳng Nghề	313			139	102		50						291	93
25	BCĐ. huyện Vĩnh Thuận	749			290						110	187		587	78
26	BCĐ. huyện Châu Thành	921			267						193		282	742	81
27	BCĐ. huyện U Minh Thượng	712			232				240					472	66
28	BCĐ. huyện An Minh	750			276					198				474	63

29	Trường Đại học Kiên Giang	1150			334	3								349	686	60
30	Trường Cao đẳng Kiên Giang	1251	34	11			204	3						317	569	45
31	Trường Cao đẳng Y tế	623	4	52	170										226	36
32	Trường Cao đẳng Sư phạm	700			35										35	5
33	Tỉnh Cà Mau				211										211	
34	Bệnh viện Sản Nhi							41							41	
35	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh									81					81	
36	Tiểu cầu		90	65	85	67	83	90	48	65	73	76	64	84	890	
37	Chuyên nghiệp		20	7	10	1	1			3			1	20	63	
	Tổng cộng	19116	2322	260	2757	2425	1621	1834	347	1224	1803	1776	1518	2092	19979	105



Phụ lục 2
DANH SÁCH CÁC CHỖ THU VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2022

STT	THÁNG ĐƠN VỊ	Tháng												Tổng cộng	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	BCĐ. TP. Rạch Giá	1.163	350			350				463				1.163	
2	BCĐ. huyện Tân Hiệp	815	273			270				272				815	
3	BCĐ. huyện Châu Thành	1.013	300			300			211			202		1.013	
4	BCĐ. huyện Giồng Riềng	1.212	412				400				400			1.212	
5	BCĐ. huyện Gò Quao	917				270				350		297		917	
6	BCĐ. huyện An Biên	897		300				250				347		897	
7	BCĐ. huyện U Minh Thượng	783	250			250				283				783	
8	BCĐ. huyện An Minh	825	250			275				200			100	825	
9	BCĐ. huyện Vĩnh Thuận	824		300				300				224		824	
10	BCĐ. huyện Kiên Hải	510			200	200						110		510	
11	BCĐ. huyện Hòn Đất	825		250					325				250	825	
12	BCĐ. huyện Kiên Lương	761	300						350				111	761	
13	BCĐ. huyện Giang Thành	512			250					262				512	
14	BCĐ. thành phố Hà Tiên	659	200			210					249			659	
15	BCĐ. thành phố Phú Quốc	852			400				170		282			852	
16	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển du lịch Vinpearl Phú Quốc	650				300							350	650	
17	Đoàn ủy Khối CQDN tỉnh	1.126		300			350				300		176	1.126	
18	Công an tỉnh	595			270					325				595	
19	Trường Cao đẳng Kiên Giang	1.251		400					400			451		1.251	
20	Trường Cao đẳng Y tế	685		350					335					685	
21	Trường Cao đẳng Sư phạm	770			400					370				770	
22	Trường Cao đẳng Nghề	316		100			100					116		316	
23	Bệnh viện Đa khoa tỉnh	1.053	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	96	1.053	
24	Trường Đại học Kiên Giang	1.265	500						400			365		1.265	
25	Liên đoàn Lao động tỉnh	721					388			333				721	
	Tổng cộng	21.000	1.087	1.922	2.087	1.607	1.322	2.115	1.942	1.487	1.746	2.003	2.100	1.582	21.000